



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ไทยโพสต์ The Nation เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ Mthai</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษวาระแรก โดยนายสมชาย แสวงการ ผู้นำเข้าชื่อเสนอ ระบุว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดให้สามารถขออนุญาตผลิต นำเข้าหรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ประกอบด้วย กัญชาและกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 2 แบบฝิ่น ไม่ได้รวมถึงการใช้เสพเพื่อสันทนาการ และให้ป.ส.เป็นผู้กำหนดเขตพื้นที่ทดลองเพาะปลูกกัญชาและเสพกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในปริมาณที่กำหนด โดยไม่ถือว่ามีความผิดกฎหมาย ซึ่งการกำหนดพื้นที่จะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกามีมาตรการตรวจสอบควบคุม ผู้ที่สามารถขออนุญาตครอบครองกัญชาได้ ประกอบด้วย กระทรวง อปท. สภากาชาดไทย อภ. ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์สาขาต่าง ๆ โดยผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายยาเสพติดมาก่อน และให้รมว.สธ.เป็นผู้พิจารณาอนุญาต</p> <p>ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนับสนุนว่า โทษของกัญชามีน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ที่ไม่ได้กำหนดเป็นยาเสพติด ขณะที่สนช.ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย อยากขอให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในปริมาณที่เหมาะสมรวมทั้งระบุถึงปริมาณให้ชัดเจน จากนั้นที่ประชุม สนช. จึงได้ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษในวาระแรกด้วยคะแนนเอกฉันท์ 145 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 29 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลการตรวจสอบกัญชาของกลางที่อภ.ได้รับมาจากบข.ปส. 100 กก. ว่า จากการตรวจสอบวัตถุบัตุกัญชาแห้ง 3 ตัวอย่าง ไม่พบยาฆ่าเชื้อรา แต่พบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตะกั่ว โปรท สารหนู และแคดเมียม ทั้ง 3 ตัวอย่าง และอภ.ได้ส่งมาตรวจเพิ่มอีก 1 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนแบบเดิม ดังนั้นกัญชาของกลางที่ได้มาถือว่ายังไม่มีความปลอดภัยที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ด้าน ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. กล่าวว่า ในวันที่ 30 พ.ย. จะเชิญอัย.ไปดูพื้นที่ปลูกกัญชาว่าใช้ได้และเหมาะสมหรือไม่ เบื้องต้นจะปรับปรุงชั้น 2 ของโรงงานยารังสิต ขนาด 100-200 ตรม. ปลูกกัญชาลูกผสม เพราะมีรอบเก็บเกี่ยวแค่ 3 เดือน โดยจะเร่งกระบวนการตรวจและขออนุญาตปลูกภายใน ม.ค.-ก.พ. 2562 คาดว่าจะให้น้ำมันกัญชาไม่น้อยกว่าแผนเดิมคือ 18,000 ขวด และยืนยันว่าภายใน พ.ค. 2562 จะต้องมื่อน้ำมันกัญชาใช้สอดรับพอดีกับร่างกฎหมายที่จะออกมา และจะมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พันธุ์ของเราเองด้วยสำหรับแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน คือ 1.ติดต่อ บข.ปส. เพื่อขอกัญชาของกลางล็อตใหม่ ได้ประสานไปแล้ว 300 กก. และ 2.เร่งรัดกระบวนการปลูกกัญชาให้เร็วที่สุด โดยจะทำคู่ขนานกัน เพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบที่จะนำมาวิจัยพัฒนาต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว หมอประเดิม ส่งเสน เลขานุการหมอชนเผ่า 7 จังหวัดภาคเหนือ ยืนยันว่า กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ผู้ที่เสพแล้วเกิดอาการทางจิตประสาทเป็นเพราะผสมเฮโรอีน ฝิ่น และสนับสนุนการออกกฎหมายควบคุม แต่ต้องไม่ปิดกั้นหมอพื้นบ้านในการใช้เพื่อการรักษา ทั้งนี้ อยากเสนอรัฐบาลให้กำหนดพื้นที่ปลูกกัญชานำร่อง โดยเครือข่ายหมอพื้นบ้านได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะนำเรื่องเสนอรัฐบาลเร็ว ๆ นี้ และเตรียมพร้อมที่จะสิทธิบัตร อยากให้เปิดเผยและให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เชื่อว่ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำเงินให้กับประเทศไทย และจะสามารถยึดอายุคนไทยให้ยาวนานขึ้นด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>แพทย์ลวนลามคนไข้</p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางมายื่นหนังสือพร้อม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ thaipbs เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>หลักฐานแก่แพทยสภา เพื่อขอให้พิจารณาเอาผิด นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร อายุ 53 ปี แพทย์สูตินรีเวช รพ.สวรรค์ประชา รักษ์ เจ้าของคลินิกจักรพงษ์ เนื่องจากข้อมูลเชื่อถือได้ว่า ผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ข้อ 5 ข้อ 6 และ 21 ตามพยานหลักฐานที่รวบรวมมา ประกอบด้วย วิดีโอการจำลองเหตุการณ์ที่คลินิก รายงานคดีความเมื่อปี 2560 ที่ นพ.จักรพงษ์ยอมรับว่ากระทำอนาจารคนไข้ 2 ราย และจ่ายเงินให้คนไข้ 30,000 บาท และ 40,000 บาท รวมถึง หลักฐานการโอนเงินให้กับผู้เสียหายคนล่าสุด 3 แสนบาท และประวัติการสนทนาผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งตั้งแต่เปิด คลินิกมาไม่พบว่ามีการฟ้องร้องหรือผู้ช่วยคนอื่นอยู่ในห้องตรวจภายในระหว่างที่มีการตรวจแม่แต่ครั้งเดียว ประตูห้อง ตรวจก็มีกลอนที่ล็อกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง</p> <p>โดยนายกแพทยสภา และเลขาธิการแพทยสภา จะรีบดำเนินการให้กระจ่ายภายใต้อำนาจตามพร.บ.วิชาชีพเวช กรรม หากเป็นเรื่องจริง จะลงโทษทางจริยธรรม ตั้งแต่การตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต และอาจจะถูกถอน ใบอนุญาต</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p>พยาบาลลูกจ้างขอยกเลิกสัญญาใช้ทุน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วราพร กวีวิทยากรณ์ เลขาธิการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. กล่าวว่า อยากให้ ผู้บริหาร สธ.ช่วยเหลือเรื่องการคืนทุนนักเรียนพยาบาล เนื่องจากในอดีตนักเรียนทุนพยาบาลจะได้บรรจุเป็น ข้าราชการ แต่ถูกยกเลิกในปี 2545 และต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวในรพ.ของสธ. 4 ปี หากไม่ขอยกเลิกสัญญาใช้ทุน ต้องคืนทุนประมาณ 2.6 แสนบาท ซึ่งนักเรียนพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีเงินมาจ่ายใช้ทุน 2-3 แสนบาท จึงต้องไปใช้ทุน และเมื่อไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ทำให้มีการลาออก จึงควรมีแนวทาง คือ 1.ยกเลิกสัญญาใช้ทุน 2.คืนทุนพยาบาล นักเรียนพยาบาล และ 3.บรรจุเป็นข้าราชการ</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ เว็บไซต์เนชั่นวิเคเอน เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ tnamcot เว็บไซต์prd.go.th เว็บไซต์springnews เว็บไซต์ผู้จัดการ ออนไลน์</p>	<p>ตรวจสอบแท่งน้ำปนเปื้อนอุจจาระ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีผู้นำถุงอุจจาระใส่ลงไปในแท่งน้ำของคอนโดแห่งหนึ่งในซอยสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี ล่าสุด พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ เทียงกมล ผกก.สภ.รัตนนิเบศร์ เจ้าหน้าที่การประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ ได้ เก็บตัวอย่างน้ำประปาในแท่งกึ่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เบื้องต้น พบว่าไม่มีคลอรีนเลย จึงแจ้งให้คอนโด เติมคลอรีน 10 มก.ต่อลิตรเพื่อฆ่าเชื้อโรคและทิ้งน้ำไว้ 24 ชม. ก่อนปล่อยน้ำทิ้ง และให้ลูกบ้านปล่อยน้ำที่ค้างท่อทิ้ง ให้หมดเช่นกัน</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เรื่องการตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นอำนาจของ พื้นที่ สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพหลัก ๆ คือ เชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการปนเปื้อน และสุขภาพ ของผู้ที่รับเชื้อ ส่วนการตรวจสอบสุขภาพเพื่อหาโรคอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากน้ำปนเปื้อน ขอให้เฝ้าระวังไปก่อน ทั้งนี้ กรมฯ จะ เร่งประสานขอข้อมูลเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวังต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว นายรัชกษเกชา แจ่มฉาย เลขาธิการและโฆษก สตง. กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้เชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลผลกระทบของพาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต และเห็นพ้องกันว่า สารเคมีดังกล่าวมีอันตรายต่อประชาชน ควรให้ยกเลิกการใช้ภายใน 1 ปี โดยในระหว่างนี้ต้องมีมาตรการควบคุมและ จำกัดการใช้ ตลอดจนหาวิธีอื่นในการกำจัดศัตรูพืชทดแทน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ทำแผน ดำเนินการเสนอกลับใน 30 วัน และจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหลังช่วงปีใหม่</p>
<p>มติชน</p>	<p>การใช้ความรุนแรงระหว่างสถาบัน</p> <p>-เสนอสรุปข่าว คดีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาอุเทนถวาย-ปทุมวัน ที่ล่าสุดก่อนเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่ริต่าง สถาบันเสียชีวิต ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีกว่า 10 คดี ทำให้เกิดคำถามว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ เลียนแบบหรือไม่</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า โดยหลักการแล้วการเลียนแบบย่อมมีส่วน แต่ที่เห็นได้ ชัดคือ การรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ ทำให้ยิ่งรู้สึกมีพรรคมีพวก ยิ่งมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้ ในหลักจิตวิทยา การ เกิดกรณีเช่นนี้มาจากพัฒนาการตั้งแต่เด็ก และคงไม่มีพฤติกรรมตัวอย่างที่เหมาะสมที่พวกเขา รู้สึกอยากเลียนแบบ เมื่อมาเรียนจึงทำให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมในกลุ่มเพื่อน หรือหัวหน้ากลุ่ม ดังนั้น การป้องกันตั้งแต่แรกเป็นสิ่งที่ เหมาะสมที่สุด คือตั้งแต่การเลี้ยงดูในครอบครัว ต้องทำให้เกิดสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูกหรือญาติให้มากขึ้น ทำให้ศรัทธา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ในตัวพ่อแม่ เชื่อในสิ่งที่พ่อแม่แนะนำ
ไทยโพสต์	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กรณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้ากลุ่มลาขาดควินยาสูบ และเพชบุ๊ก "บุหรีไฟฟ้าคืออะไร" ระบุว่า เรื่องบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หลังจากก.พาณิชย์ได้เชิญให้เครือข่ายเข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทบทวนมาตรการห้ามนำเข้าบุหรีไฟฟ้า ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย สธ. ก.การท่องเที่ยวฯ กรมสรรพสามิต ร่วมพิจารณาปรับปรุงประกาศห้ามนำเข้าของก.พาณิชย์ ซึ่งจะพิจารณายกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้นักท่องเที่ยวกรณีนำติดตัวมาเพื่อใช้ในประเทศ ทั้งนี้ การยกเว้นกรณีพิเศษให้นักท่องเที่ยวเหมือนเป็นการเลือกปฏิบัติและปิดกั้นโอกาสของผู้สูบบุหรีไทย เครือข่ายฯ จะเดินทางรณรงค์เรื่องนี้ต่อไป</p>
มติชน เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน	<p>ชื่นชมแพทย์ไทยช่วยผู้ป่วยบนเครื่องบิน</p> <p>-เสนอข่าว เพจ สสจ.ภูเก็ตได้เผยแพร่ข้อมูล แพทย์ไทยช่วยชีวิตหญิงสูงอายุชาวฝรั่งเศสกรณีฉุกเฉิน นอนหมดสติ ศีรษะกระแทกพื้นบนเครื่องบินสายการบินไทย TG 931 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2561 เดินทางจากปารีสสู่สุวรรณภูมิ โดยขณะเครื่องบินเดินทางจากสนามบินกรุงปารีส แอร์โฮสเทลส์ได้ประกาศให้ผู้โดยสารที่เป็นแพทย์แสดงตัวและเชิญด้านหลังเครื่อง ก่อนที่ นพ.เฉลิมพงษ์ สุนทรผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ทพญ.รัตติยา สวัสดิ์ ทันทแพทย์ชำนาญการ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และนางชไมพร ภรรยาของนพ.เฉลิมพงษ์ ซึ่งเป็นพยาบาล ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยนพ.เฉลิมพงษ์ได้นำเครื่องวัดความดันส่วนตัวและเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดติดตัวมาด้วย มีการให้น้ำเกลือผู้ป่วยบนเครื่องบินที่เริ่มรู้สึกตัวดีขึ้น และสามารถช่วยผู้ป่วยรายนี้ได้ ทั้งนี้ นพ.เฉลิมพงษ์ได้เขียนรายงานการรักษาให้กับทีมรถฉุกเฉินรพ.สมิติเวชที่มารับต่อจากภาคพื้นดิน</p>
ข่าวสด	<p>กทม.เร่งแผนแก้ปัญหาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผวจ.กทม. แถลงผลภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กทม. ครั้งที่ 2 ว่า กทม.ร่วมกับหน่วยงานภาคีบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ กทม. พร้อมจัดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 26 เขต 240 ชุมชน ภายใน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 2.การปราบปราม จัดสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด 3.การบำบัดรักษา และ 4.มาตรการในพื้นที่เฉพาะ ดำเนินการเฝ้าระวัง</p>
แนวหน้า	<p>โครงการหมอมชนวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว โครงการหมอมชนวิ่งจะมาถึงจ.นนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายและที่ตั้งของสธ. โดยนักวิ่งทั้ง 15 สายจะนำคบหา 19 อันจากทั่วประเทศมารวมกัน 2 จุด คือ บริเวณโรงเรียนชลประทาน และแมคโคร นครอินทร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 25 พ.ย. จากนั้นจะออกวิ่งมายัง สธ. พร้อมกัน เพื่อทำพิธีปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรมว.สธ.เป็นประธานในพิธี และมีศิลปินดารามาร่วมงาน อาทิ กัณฑ์ กัณฑ์ถาวร, เคน-ภูภูมิ, จ๊กจั่น-อศิมย์สิริ, โย-ยศวดี, เอ-อัญชลี, บอย-พิชญ, หมอเจี๊ยบ-ลลนา, หมอเก่ง-วายุ และ หมอวิน-อัคร เป็นต้น นอกจากนี้แพทย์สภายังมีกิจกรรมให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานวิ่งเพื่อสุขภาพรอบ สธ. ระยะ 4.5 กม. ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก เจ-เจตริน วรธนะสิน ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : หมอมชนวิ่ง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch